



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๒๕๐๘ ลงวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๖๗ กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ หนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๒๗๒๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ กำหนด
มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ ประกอบกับมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบุรี ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตหรือ
ส่อไปในทางไม่สุจริต เพื่อสรรหาบุคคลที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และเป็นการ
สร้างความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้สอบแข่งขันฯ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจากบุคคลภายนอก อันจะส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

จึงกำหนดมาตรการให้ข้าราชการและบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบุรี และสถานศึกษาในสังกัด รวมถึงคณะบุคคลใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ทราบ
และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และ
คณะบุคคลใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆ ที่มีเจตนา
เป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนการณ์ใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบ หรือทำให้ผู้เข้า
สอบ หรือบุคคลใดหลงเชื่อว่าเป็นแนวข้อสอบโดยเด็ดขาด

๒. ห้ามแอบอ้างตนเอง หรืออ้างบุคคลอื่น กับบุคคลใด หรือผู้สมัครสอบ ให้หลงเชื่อว่าเป็นแนวข้อสอบ
ให้ความช่วยเหลือใดๆ เพื่อให้สอบได้

๓. ห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริตกับบุคคล ห้างร้าน หรือบริษัท
สำนักพิมพ์ หรือตัวแทนในการขาย แนะนำ แจกจ่าย หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือ ตัวอย่างข้อสอบ หรือ
แนวข้อสอบ เพื่อให้บุคคลใด หรือผู้สมัครหลงเชื่อว่าเป็นตัวอย่างข้อสอบ หรือแนวข้อสอบในการสอบ

๔. ห้ามบุคคล ร้านค้า บริษัท หรือสำนักพิมพ์ใดๆ นำหนังสือหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่าง
หรือแนวข้อสอบเพื่อขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือกระทำการใดๆ ภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบุรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

/๕. ให้สอดส่อง...

๕. ให้สอดส่อง กำกับ ดูแล ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบ

๖. ให้สอดส่อง ดูแล กลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ในการสอบโดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม หากพบพฤติกรรมหรือเบาะแสดังกล่าว ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูลและแจ้งหรือส่งจดหมายปิดผนึกทางลับหรือช่องทางอื่นๆ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เลขที่ ๓๐๐ ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๖๐๐๐ โดยตรง หรือ www.spmphet.go.th/ติดต่อ/ หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๔๐๐๖๘๔ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

๗. การดำเนินการทุกขั้นตอนในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ดำเนินการในรูปคณะกรรมการ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗


(นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี